



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๘๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ได้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓ /ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขอความร่วมมือในการให้การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคน  
ในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และรายงาน  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบในรอบ ๖ เดือน จำนวน ๖ ครั้ง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  
โดยครั้งที่ ๑ กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ความละเอียดตามอ้างอิง นั้น

บัดนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน (MOU) จำนวน  
๒๑ หน่วยงาน (๑๙ กระทรวง ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
ในพิธีในการร่วมกันสนับสนุนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อเป็นการ  
ส่งเสริมการดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ  
สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ จึงขอให้จังหวัดกำชับองค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงาน  
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามรอบ  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือที่อ้างอิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕ /โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”